
โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566 

      วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตาม

โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือน

เมษายน 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน 

คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละ

พื้นที่ รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม

ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม 

ประธานชุมชน บ.ข.ส.สอบถามเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการชุมชน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการชุมชน ใน
ข้อ 9 (3) ซึ่งระบุไว้ว่าต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก หากคนในชุมชนย้ายบ้านเลขที่ภายใน
ชุมชนนั้นไม่ถึงเก้าสิบวันสามารถเลือกคณะกรรมการชุมชนได้หรือไม่ 

 
จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 

มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรชุมชนย่อย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ผลจากการมีส่วนร่วม   

      เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ชี้แจ้งและตอบคำถามข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการได้กำชับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยเร็ว และนำปัญหาที่ได้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือต่อกับส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน 

จากการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2566 ได้มีข้อหารือซักถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำ

ท่วมพ้ืนที่ชุมชนบ้านไผ่ ซึ่งเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
ถาม : พ.ต.ท.สังวร สิกขา ประธานชุมชนประปา สอบถามว่าทำไมต้องเริ่มโครงการจากซอยประปา 1/7 

– ถนนหนองลุมพุก และซอยชัชวาลเชื่อมต่อหนองลุมพุก ท่อจะวางไปทางไหน ถ้าไม่ผ่านซอยประปา 3 และ
จะต้องขุด ซอยประปา 3 ด้วยหรือไม่ 



 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ  ตอบว่า ที่เริ่มจากซอย 1/7 เพราะเป็นการออกแบบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ออกแบบเฉพาะระบบการระบายน้ำหลัก ส่วนตรงไหนที่ไม่มีระบบระบายน้ำ ก็ให้ทาง
เทศบาลฯจัดสรรงบประมาณเข้ามาเชื่อมต่อได้เพราะทุกระยะจะมีบ่อพักสามารถเชื่อมต่อได้ 
 ถาม : นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล ถามว่า การก่อสร้างจะเริ่มช่วง มีนาคม – เมษายน 
หรือไม่ และการวางเครื่องเจาะอยู่หน้าซอยประปา 3 และหน้าร้านกาแฟคุณพ่อ จะกีดขวางหรือไม่ และเครื่อง
เจาะมีขนาดเท่าไร ในการก่อสร้างยามวิกาล เร่งงาน จะมีผลกระทบหรือไม่ 
 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ ตอบว่า การดำเนินโครงการอยู ่ระหว่างเตรียมงาน
เครื่องจักรและจัดหาวัสดุ ยังไม่สามารถระบุวันก่อสร้างที่ชัดเจนได้ ส่วนการวางเครื่องเจาะหรือเริ่มงานในแต่ละจุด 
ทางบริษัทก็จะเข้าไปประชาสัมพันธ์ พูดคุยกับชุมชนที่มีผลกระทบเป็นจุดๆไป และจะแจ้งวัน เวลา ลายละเอียดที่
ชัดเจนให้กับชุมชนทราบ ส่วนเครื่องเจาะที่จะต้องใช้เป็นขนาดหัวเจาะ 20 เมตร ซึ่งจะเลือกจุดวางที่มีผลกระทบ
น้อยที่สุด และจะพยายามไม่ให้ตรงกับหน้าร้านค้า และจะควบคุมไม่ให้ทำช่วงกลางคืนหากจำเป็นที่จะต้องทำก็จะ
มีการควบคุมเวลา 
 ถาม : นายธัชทร อภิโชคดิลก สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหากก่อสร้างช่วง มีนาคม - 
เมษายนถนนที่ทำการก่อสร้างจะต้องใช้ในช่วงงานสงกรานต์ ถ้าเป็นไปได้เริ่มก่อสร้างหลังสงกรานต์ได้หรือไม่ 
 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ ตอบว่า หากจำเป็นที่จะต้องทำในช่วงสงกรานต์  ก็จะขุด
เปิดหลุม 10 เมตร แล้ววางคอนกรีต 2-3 วัน ก็คืนผิวจราจรในช่วงสงกรานต์ให้ 100% 
 ถาม : นายบุญเกิด  สีลา  แกนนำต่อสู้โครงการบำบัดน้ำเสียเมืองบ้านไผ่ สอบถามว่า  ผู้ออกแบบและผู้
ควบคุมงานถึงเป็นบริษัทเดียวกัน และการออกแบบได้มาสอบถามประชาชนไหม 
 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ ตอบว่า ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานสามารถเป็นบริษัท
เดียวกันได้ เพราะจะสะดวกในการติดต่อประสานงานหากมีปัญหาในโครงการ ถ้าเป็นคนละบริษัทจะต้องทำ
หนังสือขอข้อมูลต่างๆทำให้ให้ล่าช้า ยกเว้น ผู้รับจ้าง กับ ผู้ควบคุมงาน ห้ามเป็นบริษัทเดียวกัน  ส่วนการออกแบบ 
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสอบถามประชาชนแล้ว 
  ถาม : นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินการก่อสร้ างเสร็จตาม
สัญญาหรือไม่  
 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ ตอบว่า การก่อสร้างจะดำเนินการเสร็จทันตามสัญญา 
 ถาม : นายธนดล  กิตติวิจารณ์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ถามว่า การวางท่อจากซอยประปา 1 ถึง 
ซอยมดยิ้ม ขุดลึกเท่าไร เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูงมาก 

 ตอบ : นายชัชสกุล  ตอสกุล  วิศวกรโครงการ ตอบว่า จะขุดหลุมเปิด 20-30 เมตร แล้วดันท่อลอด
ในช่วงที่ไม่สามารถขุดลึกได้อีกและได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  


